

# คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงาน กำกับดูแล และติดตามประเมินผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำ แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2560 - 2564 ขึ้น ในลักษณะของแผนแม่บทใน ภาพรวม เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับ กำหนดกรอบทิศทาง กำกับให้การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่ง และยังเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานส่วนกลางระดับกรม และกระทรวง ได้ใช้แนวทางบริหารดำเนินงาน ทั้งในด้านแผนงาน โครงการและกิจกรรม บุคลากร ตลอดจนการบริหารงบประมาณในลักษณะองค์รวม เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ศึกษาฯ สามารถสนองพระราชดำริ แบบบูรณาการและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาฯ มีแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของแต่ละศูนย์เป็นเครื่องมือขึ้นนำ การดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชดำริและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีจุดเน้นที่แตกต่างกันตาม ลักษณะภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ที่ศูนย์ตั้งอยู่ และบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกและนโยบายต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง ศูนย์ศึกษาฯ จึงมีความจำเป็นต้องมีการ ปรับการดำเนินงานในภาพรวมเพื่อให้สามารถพัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาส่งเสริมงานขยายผล ไปสู่ประชาชนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับแนวคิดต่างๆ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการกำกับ ควบคุมให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาฯ ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติมีความถูกต้อง ครบถ้วนและ สมบูรณ์เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น

แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับนี้ กำหนดขึ้นในทิศทางที่สอดคล้องการแนวพระราชดำริ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาของประเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ และมุ่งประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม โดยให้ ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง หน่วยงานในส่วนกลาง หน่วยงาน ระดับพื้นที่ เกษ ตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่กระบวนการจัดทำ แผน การดำเนินงาน จนกระทั่งการติดตามผล เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้แผนแม่บทเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางสำคัญในการกำกับการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ในระยะต่อไป โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้ศูนย์ ศึกษาฯ ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบในการ เป็นแหล่งองค์ความรู้แนวพระราชดำริ ขยายผลสู่ประชาชนอย่าง ยั่งยืน บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี และนำไปสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

แผนแม่บทศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับนี้ได้รับการ อนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร โครงการ ศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน กปร. เชื่อมั่นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการกำหนด นโยบาย แผนงาน กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัดของรัฐให้คุ้มค่า ตลอดจนการกำหนดบุคลากร ดำเนินงานให้แก่ศูนย์ศึกษาฯ ได้อย่างบูรณาการต่อไป